

Lo lắng vì tác động kép

Chỉ tiêu không tăng, tổ chức thi sớm trước 1 tháng, đó là hai trong số những thông tin quan trọng và đáng chú ý nhất về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 tại Thái Bình đã được UBND tỉnh công bố trong Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 26/3/2018. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018 - 2019 là 15.775 học sinh, tổ chức thi vào ngày 8/6. Như vậy, nếu so với năm học 2017 - 2018, số tuyển sinh kỳ thi năm nay giữ nguyên và thời gian thi sẽ diễn ra sớm hơn trước 1 tháng. Đến thời điểm giữa tháng 5, 100% các phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các trường THCS tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh cuối năm học 2017 - 2018. Theo kế hoạch, đến ngày 24 - 25/5, kết quả xét tốt nghiệp đối với học sinh THCS sẽ được công bố. Ngày 8/5, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố môn thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019 là môn Vật lý. Như vậy, thời gian bước vào chặng ôn nước rút của học sinh sẽ có một tháng. Nhiều nhà giáo nhận xét, việc kỳ thi năm ngoái được tổ chức vào tháng 7 đã kéo dài thời gian ôn tập, chờ đợi thi của học sinh gây nên tâm trạng khá mệt mỏi, việc tổ chức thi sớm trong kỳ thi năm nay là cần thiết song có lẽ do yếu tố tâm lý nên đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh không tránh khỏi lo lắng vì sợ thời gian ôn tập ngắn, nhất là ở môn thứ ba, học sinh chưa được "nap" đủ kiến thức cho cuộc vượt vũ môn.

Theo kế hoạch, hầu hết các trường THPT công lập vào tuần cuối tháng 5 mới tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019. Như vậy, đến thời điểm giữa tháng, mỗi trường đều chưa có số liệu chính xác về số lượng thí sinh đăng ký dự thi và chưa tính được tỷ lệ "chọi". Song, căn cứ vào số lượng học sinh lớp 9 cộng với phỏng đoán tuổi học sinh lớp 9 năm nay là tuổi "dê vàng", thông tin

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Sức ép thật hay ảo?

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT luôn được coi là "cú vượt rào" cam go với mỗi học sinh trong chặng đường đèn sách. Năm nay, kỳ thi được đánh giá là có phần căng thẳng hơn mọi năm bởi nó diễn ra sớm hơn đồng thời số lượng học sinh lớp 9 tăng cao. Song sức ép này có thực sự tồn tại và có tồn tại ở tất cả các huyện, thành phố?

Kỳ I: Tác động kép, chạy đua luyện thi



Học sinh Trường THCS An Vũ (Quỳnh Phụ).

về số lượng dự thi sẽ tăng đột biến trong giáo viên, học sinh và phụ huynh lan truyền đã khiến cho kỳ thi THPT vừa đã căng thẳng tiếp tục được cộng hưởng càng thêm sức ép đối với học sinh, phụ huynh và cả giáo viên.

Chạy đua luyện thi cấp tốc

Chị Nguyễn Thu Lan, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) cho biết, năm nay chị có con gái thi vào lớp 10. Đây đang là thời gian căng thẳng đối với cháu và cả gia đình. Bởi tới ngày 8/5, các cháu mới biết môn thi thứ ba trong khi ngày thi là 8/6. Như vậy, riêng đối với môn thi thứ ba, các cháu chỉ có tròn



Thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018.

một tháng ôn tập. Để tăng cường việc ôn tập cho con, ngoài chương trình học ôn tại trường, chị cùng với một vài phụ huynh khác đã quyết định mời thầy kèm riêng cho các con. Vì vậy, hiện nay, ngoài giờ học ôn tại trường, con gái chị còn có 9 ca học tại nhà thầy,

cô. Chị Lan chia sẻ thêm, nếu so sánh với nhiều bạn thì những ca học ôn của con gái chị cũng chưa đến mức căng thẳng bởi nhiều gia đình thậm chí còn thuê riêng một thầy kèm một trò, mỗi môn học tới 3 thầy, cô và mỗi ngày có 4 ca học. Qua tìm hiểu, việc ôn luyện sẵn sàng cho kỳ thi đã được nhiều trường học, gia đình khởi động ngay từ đầu năm học, được tăng tốc từ học kỳ II. Song cuộc chạy đua luyện thi cấp tốc thì chính thức bắt đầu sau khi hoàn thành chương trình kiểm tra cuối năm học. Trên địa bàn thành phố Thái Bình, chỉ từ đầu tháng 5 đến nay, việc dạy và học luyện thi vào lớp 10 trở nên khá nóng với việc tăng cao các nhóm học, lớp học do phụ huynh tự tổ chức dưới hình thức mời thầy, cô dạy tại gia đình.

Không chỉ có gia đình chị Lan đang chịu sức ép về thi vào lớp 10 của con, mà đây còn là lo lắng chung của khá đông các gia đình đặc biệt trên địa bàn thành phố bởi đây vẫn là địa bàn được đánh giá có tỷ lệ "chọi" cao nhất. Anh Bùi Văn Bình, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chia sẻ những ngày gần đây, gia đình anh đang đau đầu vì việc thi vào lớp 10 của con trai lớn. Theo anh Bình, sức học của con anh không thực sự nổi bật. Từ ngày vợ anh nghe được thông tin năm nay số lượng học sinh lớp 9 tăng rất cao do tuổi của các cháu là tuổi "dê vàng" nên vợ chồng anh đang bàn đến phương án sẽ đăng ký cho con thi vào một trường ở huyện để có cơ hội đỗ công lập.

Phụ huynh lo lắng, đơn đao đi tìm thêm thầy luyện thi cho con. Các em học sinh không còn là ngày 3 ca mà tăng lên 4 - 5 ca học/ngày, đó là chưa kể đi ra trong không ít gia đình có con chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019. Tính toán đăng ký thi ở một trường khác ngoài địa bàn sinh sống nhưng có thể có số điểm chuẩn đầu vào thấp hay tăng cao luyện thi đang là hai phương án được nhiều gia đình lựa chọn nhằm đạt mục tiêu con đỗ trường công.

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ
Nhiều mô hình hợp tác hoạt động hiệu quả

Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, trở thành những hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhiều tổ chức hội cơ sở đã xây dựng mô hình tổ hợp tác sản xuất, trở thành đầu mối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, bảo đảm đầu ra giúp hội viên yên tâm sản xuất.

Khởi nghiệp từ năm 2001 với 6 sào ruộng chuyển đổi, ông Hà Đức Hạnh, thôn Trung Nghĩa, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi tổng hợp. Thời điểm đó, đầu ra của sản phẩm là một trong những khó khăn khiến ông tràn trề rất nhiều. Bởi nếu chỉ bán cho tiểu thương thì giá sản phẩm sẽ thấp, trong khi chi phí đầu tư lớn, chậm thu hồi vốn. Tham gia tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Hội Nông dân xã năm 2016, ông Hạnh được bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ông chia sẻ: Nhờ có đầu ra ổn định cho sản phẩm mà gia đình tôi có vốn để đầu tư cho chăn nuôi. Thời gian tới, gia đình sẽ mở rộng diện tích chuồng trại lên 7 sào, nuôi thêm gà sao, một số loại con đặc sản để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Ước tính hiện nay sau khi trừ chi phí gia trại cho thu nhập bình quân từ 150 - 200 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hòa cho biết: Đông Hòa hiện có 2 trang trại và 70 gia trại tổng hợp. Phát huy thế mạnh về chăn nuôi, năm 2016 Hội Nông dân xã đã thành lập tổ hợp tác sản xuất với mục đích là thu hút

hội viên tham gia, xây dựng nguồn cung ứng nông sản sạch. Qua 2 năm triển khai, mô hình tổ hợp tác của Hội Nông dân xã Đông Hòa đã thu hút 12 hộ tham gia, chủ yếu các hộ chăn nuôi gia cầm, thủy cầm. Tổng diện tích chuồng trại được đầu tư bài bản, khép kín của các hội viên trong tổ lên đến hơn 2ha. Hoạt động của tổ hợp tác sản xuất không chỉ góp phần xóa bỏ một diện tích lớn vườn tạp mà còn tạo thêm việc làm, thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Tiếp tục đưa tổ hợp tác sản xuất đi vào hoạt động hiệu quả, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Đông Hòa sẽ xây dựng mô hình điểm trang trại tổng hợp từ 5 - 6ha để các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tạo điều kiện để các hộ có nhu cầu tiếp cận vốn vay tín chấp mở rộng sản xuất.

Không chỉ mô hình tổ hợp tác sản xuất của Hội Nông dân xã Đông Hòa hoạt động hiệu quả, trên địa bàn thành phố Thái Bình hiện còn nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như câu lạc bộ chăn nuôi của Hội Nông dân xã Vũ Đông thu hút 42 hội viên tham gia, tạo việc làm cho 84 lao động, thu nhập bình quân mỗi hộ trong câu lạc bộ đạt từ 150 - 200 triệu đồng/năm; mô hình tổ đạo cánh của Chi hội Nông dân số 21, phường Hoàng Diệu thành lập thu hút trên 100 hội viên; câu lạc bộ chăn nuôi của Hội Nông dân xã Đông Mỹ thu hút 46 hội viên tham gia, tạo việc làm cho trên 100 lao động địa phương, nâng mức thu nhập của các gia đình hội viên bình quân đạt từ 150 - 500 triệu đồng/năm. Hiệu quả từ các mô hình liên kết sản xuất do Hội Nông dân thành phố tổ chức đã đem lại những lợi ích thiết thực cho hội viên, góp phần nâng

cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh việc phát triển các mô hình, tổ hợp tác sản xuất, Hội Nông dân thành phố Thái Bình luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy, nhận thức của hội viên, tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận nguồn quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng cho 4 dự án với 48 hộ viên được vay phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội còn tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 61 tỷ đồng cho hơn 12.000 hội viên vay đầu tư sản xuất. Nhiều hoạt động cung ứng thiết bị vật tư, cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi trả chậm đã thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Hiện nay toàn hội đã xây dựng được 5 tổ hợp tác sản xuất, 2 câu lạc bộ chăn nuôi, phối hợp bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể cho 342 cán bộ hội góp phần đưa các mô hình hoạt động ổn định, bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ tham gia, tạo niềm tin và sức lan tỏa trong hội viên. Thời gian tới, Hội sẽ chủ động kết nối thông tin, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, khai thác nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, góp phần giúp đỡ hội viên nâng cao thu nhập, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

TIẾN ĐẠT

Cô giáo Nguyễn Thị Nhù, giáo viên môn Toán - Lý, Trường THCS Tây Sơn (thành phố Thái Bình)



Trước thông tin số lượng học sinh lớp 9 năm nay tăng so với mọi năm, nhìn chung các em học sinh đều có phần lo lắng, sức ép. Do đó, để giúp học sinh ổn định tâm lý, trong quá trình ôn tập, chúng tôi cũng quan tâm đến động viên tinh thần cho các em. Cũng giống như mọi năm, năm nay, nhà trường tổ chức

Bà Phạm Thị Yên, xã Tây Giang (Tiền Hải)



Năm nay, tôi có cháu dự thi vào lớp 10. Ngay từ khi kết thúc học kỳ I, tôi đi họp phụ huynh cho cháu, cô giáo đã thông báo là năm nay số lượng học sinh lớp 9 tăng, vì vậy, việc thi của các cháu sẽ khó hơn các năm khác. Nếu muốn đỗ vào trường công lập, mỗi cháu phải cố gắng hơn nữa trong học tập. Mặc dù cháu nhà tôi học khá song tôi thấy cháu có nhiều lo lắng trước kỳ thi.

Em Đặng Thu Phương, học sinh Trường THCS Trần Lâm (thành phố Thái Bình)



Chúng cháu có được nghe khá nhiều thông tin về việc năm nay, số lượng học sinh lớp 9 tăng như vậy tỷ lệ chọi sẽ cao hơn. Hầu như trong lớp, bạn nào cũng lo lắng vì vậy nên chúng cháu phải tăng ca học thêm. Ngoài học 2 buổi sáng và chiều ở trường, chúng cháu còn đi học thêm nhà thầy cô, mỗi ngày hai ca từ 5 - 7 giờ và từ 7 - 9 giờ tối, về nhà lại tiếp tục học nữa để mong đỗ được trường theo đúng nguyện vọng.

(còn nữa)
TRẦN HƯƠNG - ĐẶNG ANH



Cơ sở ấp nở trứng gia cầm của gia đình ông Hà Đức Hạnh tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập từ 4,5 - 6 triệu đồng/tháng.

Đảng bộ xã Thụy Liên hiện có 306 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ (11 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường). Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ xã thường xuyên duy trì, triển khai nền nếp việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm. Tổ chức tham gia giờ học toàn tỉnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các chi bộ. Sau khi học tập, 100% cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch, đăng ký phần đấu học theo Bác bằng những việc làm cụ thể.

Ông Nguyễn Hải Năng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, hàng năm, Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó gắn với những nội dung nhiệm vụ, phong trào của địa phương; đồng thời, chỉ

THUY LIÊN
Thi đua để phát triển

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Thụy Liên (Thái Thụy) đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu và cá nhân các cán bộ, công chức, viên chức, các đoàn viên, hội viên đảng kỹ những nội dung cụ thể thiết thực. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ và của các đoàn thể để tuyên truyền nội dung cốt lõi của

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Bước đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã hiểu và đăng ký nội dung thiết thực, cụ thể hàng ngày để học tập, làm theo. Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở địa phương đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Ý thức trách nhiệm của

đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên và phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu trước quần chúng. Chất lượng, hiệu quả công việc không ngừng được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước được đông đảo nhân dân hưởng ứng nhiệt tình và đi vào chiều sâu, bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày như: chung tay xây

dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, công tác vệ môi trường... Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tình hình chính trị địa phương luôn ổn định, quy chế dân chủ trong Đảng được phát huy và mở rộng, do đó các nhiệm vụ chính trị đặt ra đều hoàn thành vượt chỉ tiêu. Năm 2017 đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 tại huyện Thái Thụy.

Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 còn được Đảng bộ xã Thụy Liên thực hiện lồng ghép, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt là tập trung giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, tồn tại liên quan đến cán bộ, đảng viên vì

phạm đất đai... Trong năm 2017, Đảng bộ xã đã tiến hành kỷ luật đối với một đảng viên vi phạm một vi phạm pháp luật đất đai. Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

phù hợp với xã nông thôn mới bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân

rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Từ đó, góp phần làm cho Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát huy được vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

TRẦN TUẤN



Người dân Thụy Liên đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.